



ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ควบคุม ดูแล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหาร) โดยศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา /แผนยุทธศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงประกาศใช้มาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร มีแนวปฏิบัติของหน่วยงานโดยการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ของส่วนงาน ไว้ดังนี้

๑. การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด

๒. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้

๒.๑ ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่

๒.๒ ขั้นตอนที่สอง ข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาระสำคัญ

๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า กฎหมาย ระเบียบ ได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจหรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมาน บุตศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท